



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội nghị An Toàn Sinh Học Khu vực Châu Á – Phòng bệnh hơn chữa bệnh

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” chính là nguyên tắc cốt lõi của an toàn sinh học. Thông thường, người chăn nuôi có xu hướng chờ đến khi dịch bệnh xảy ra thì mới bắt đầu hành động. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiệu quả hơn là chủ động triển khai các biện pháp an toàn sinh học để ngăn chặn, kiểm soát, và tiêu diệt các mầm bệnh trước khi chúng có cơ hội tiếp xúc với đàn vật nuôi.

Từ đầu năm đến nay, các đợt bùng phát dịch bệnh đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho ngành chăn nuôi và thủy sản, bao gồm dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm, bệnh Đốm trắng trên tôm,... Do đó, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, giúp ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của mọi mầm bệnh. Bên cạnh đó, an toàn sinh học còn giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào thuốc kháng sinh, từ đó hạn chế tình trạng kháng thuốc.

“An toàn sinh học trong chăn nuôi và thủy sản là cách chúng ta phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh” - Bà Rose Chitanuwat, Giám đốc Chuỗi dự án (ASEAN), tập đoàn Informa Markets, chia sẻ. “Những ai làm việc trong ngành chăn nuôi, thủy sản đều cần nhận thức được rằng, đàn vật nuôi của mình sẽ luôn có khả năng bị ảnh hưởng bởi những đợt bùng phát dịch bệnh. Do đó, để đối phó với những thách thức này, tập đoàn Informa Markets mang đến Hội nghị An Toàn Sinh Học Khu vực Châu Á, diễn ra vào thứ Năm, ngày 10/10/2024, thuộc khuôn khổ triển lãm **Vietstock 2024** và **Aquaculture Vietnam 2024**”.

Hội nghị An Toàn Sinh Học Khu vực Châu Á là sự kiện không thể bỏ qua, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, thảo luận về những kiến thức và giải pháp thiết thực, giúp người chăn nuôi có thể thắng 'cuộc chiến' chống lại dịch bệnh:

- Các biện pháp tốt nhất để giảm thiểu rủi ro xâm nhập và lây lan dịch bệnh.
- Những sai lầm thường gặp cần tránh.
- Các kiến thức thực tiễn để phát triển và triển khai mô hình an toàn sinh học toàn diện.
- Các bước xử lý khi dịch bệnh bùng phát.

- Danh sách các điểm cần lưu ý trong mô hình chăn nuôi và thủy sản an toàn sinh học, để có thể dễ dàng xác định và xử lý mầm bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi khỏi mọi rủi ro tiềm ẩn về bệnh tật.
- Xây dựng 'văn hóa an toàn' để tăng cường việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.

Hội nghị An Toàn Sinh Học Khu vực Châu Á kêu gọi sự tham dự của tất cả các thành viên trong chuỗi giá trị ngành chăn nuôi và thủy sản, từ người chăn nuôi đến các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Theo bà Chitanuwat, hội nghị miễn phí này sẽ là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp cập nhật kiến thức mới nhất về an toàn sinh học, tìm kiếm giải pháp tối ưu cho hoạt động sản xuất của mình, và bảo vệ đàn vật nuôi, cùng các sản phẩm chăn nuôi khỏi những rủi ro về dịch bệnh.

Vietstock 2024 - Chuyển Đổi Chăn Nuôi Để Năng Suất Cao Hơn, Dinh Dưỡng Tốt Hơn, Môi Trường Xanh Sạch Hơn & Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Vietstock là triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản & chế biến thịt tại Việt Nam. Được chủ trì bởi Cục Chăn Nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), triển lãm Vietstock 2024 được Informa Markets tổ chức với chủ đề “Chuyển Đổi Chăn Nuôi Để Năng Suất Cao Hơn, Dinh Dưỡng Tốt Hơn, Môi Trường Xanh Sạch Hơn & Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn”.

Là phiên bản kỷ niệm 20 năm đồng hành cùng ngành chăn nuôi, Vietstock 2024 được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn các phiên bản trước với diện tích triển lãm là 15.000 m² và hơn 400 đơn vị trưng bày cùng 13.000 khách tham quan từ 50 quốc gia và khu vực.

Đa dạng chương trình và hoạt động khác nhau nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sẽ diễn ra tại **Vietstock 2024** như: Trưng bày sản phẩm & dịch vụ, công nghệ; Hội nghị & hội thảo kỹ thuật, Chương trình Kết nối kinh doanh Match & Meet; Chương trình hỗ trợ khách tham quan theo đoàn; Gian hàng Trứng; Khu Gian hàng Phát triển bền vững, Chuỗi hội thảo đầu bờ chuyên đề chăn nuôi... Sự kiện sẽ là nền tảng hoàn hảo để các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong ngành có thể kết nối, học tập, và chia sẻ kiến thức.

Vietstock 2024 sẽ diễn ra đồng thời cùng Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thủy Sản Việt Nam - **Aquaculture Vietnam 2024**, trở thành điểm đến toàn diện bao quát toàn bộ chuỗi giá trị ngành chăn nuôi và thủy sản.

Sự kiện được mong chờ nhất ngành chăn nuôi và thủy sản sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11 tháng 10 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Đăng ký tham quan: <https://ers-vn.informa-info.com/vsv24>.

Đôi nét về Ban tổ chức - Informa Markets

Hội nghị An Toàn Sinh Học Khu vực Châu Á là một hoạt động thuộc triển lãm Vietstock 2024, do INFORMA MARKETS tổ chức.

Informa Markets là nhà tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới, mang tới nền tảng giao dịch, sáng kiến và cơ hội phát triển cho các ngành nghề và thị trường chuyên biệt. Informa Markets cung cấp đến khách hàng và đối tác toàn cầu cơ hội tham gia, trải nghiệm và kinh doanh thông qua kết nối trực tiếp, nội dung kỹ thuật số chuyên sâu và giải pháp dữ liệu ứng dụng.

Với danh mục hơn 550 sự kiện và thương hiệu B2B quốc tế ở nhiều lĩnh vực, bao gồm: chăm sóc sức khỏe & dược phẩm, cơ sở hạ tầng, xây dựng & bất động sản, chăn nuôi & thủy sản, thời trang & trang phục, khách sạn, thực phẩm & đồ uống, sức khỏe & dinh dưỡng, cùng rất nhiều các lĩnh vực khác.